

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งด่วนเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย  
เตรียมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด



กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสั่งการด่วนสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันที

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน ในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา บัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน 70 อำเภอ 358 ตำบล 2,318 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 148,554 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย ประมาณ 1,275,355 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล นาข้าว และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวนาปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลผลิต และขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้อง

เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรียมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด และความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักกระยะสั้น เป็นต้น

ในส่วนภาคใต้มอบหมายให้ นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่นองเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับอีก 14 จังหวัดภาคใต้ ประสานเน้นย้ำจังหวัดให้รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงสำรวจพื้นที่เสียหายและเตรียมการเฝ้าระวัง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องให้รีบรายงานทันที สำหรับการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดนั้น ได้ให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกอำเภอในพื้นที่ประสบภัย เตรียมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อฟื้นฟูสวนผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ยืนต้น ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิงกรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับ ความเสียหาย ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อ้อยไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อ้อยไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อ้อยไร่ละ 1,690 บาท เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำเป็นขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือพื้นที่นองเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน



### กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย

การดู 8 ครั้ง • 7 ธ.ค. 2020

👍 0 💬 0 ➦ แชร์ 📄 บันทึก ...



**NBT Songkhla**  
ผู้ติดตาม 2.41 หมื่น คน

**ติดตาม**

NBT SOUTHข่าวเด่นประเด็นใต้ 5 ธ.ค.63



พิกัดข่าว24  
20 ชม. · 🌐

สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงานการแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้  
ชื่องาน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ในงานขอยศย้งฟ้าอยุธยา มรดกโลก



เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ภายในวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล ผดุงทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษา ราชการแทน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา เบาเน็ด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายวิวัต แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว เตรียม จัดงานการแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่องาน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ในงานขอยศย้งฟ้าอยุธยา มรดกโลก โดยมีด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรม สินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่อ “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ภายใต้งานขอยศย้งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีการจัดงานด้านผลงานด้านการเกษตรพร้อมจัด แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและจัดสวนดอกไม้ ไม้ประดับ ในรูปแบบของ Flower festival โดยการรวมสินค้า เกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาไว้ในงานเดียว

ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกโป๊ยเซียน การทำออร์โมน ฟิช อาชีพด้านอาหารการทำสลัดโรล กล้วยคิป ซ็อกโกแลต น้ำสมุนไพร เจลล้างมือสมุนไพร และปูนปั้นปลากัดลายทองรด

น้ำ การประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดสุนัขประจำชาติ – สุนัขพันธ์หลังอาน การประกวดชวนชม การประกวดนกเขา การประกวดปลากัด การประกวดไก่แจ้ การประกวดร้านค้าสวยงาม ยังมีการแสดงจระเข้แสนรู้ พบกับศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย การพูดคุยให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และได้ถ่ายภาพสวยงามๆเป็นที่ระลึกภายในงาน

อีกทั้งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมทางกาเกษตรสถานที่ผลิต สถานที่จำหน่ายของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย



ทันเหตุการณ์ ทุกข์ชาวบ้าน ทุกกระบอกเสียง เพื่อประชาชน

เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงาน (FIELD DAY) ประจำปี 2564 พร้อมชู !! แดงโม ไร่เมสึดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรียนรู้ในพื้นที่จริง”



สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เตรียมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 พร้อมชู !! แดงโม ไร่เมสึดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรียนรู้จริงในพื้นที่” โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการองค์ความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบสถานีการเรียนรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปเพื่อมูลค่าและการตลาดแบบออนไลน์”

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รัชการราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยจะยึดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ สำหรับในปีนี้ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่ายด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แดงโม ไร่เมสึดที่เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแดงโม ไร่เมสึด จนได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP โดยมีคุณเตือนใจ บุพศิริ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในนามของ ไร่คุณเตือนใจสามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนี้มีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ด ได้แก่ 1) การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพื้นที่หลังนา และในโรงเรือน 2) การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 3) การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 4) การบริหารจัดการน้ำ และระบบการให้น้ำ 5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกร ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง

สำหรับกิจกรรมในการจัด Field Day ประจำปี 2564 ประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี้

1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์
3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การใช้ในอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง ระบบการให้น้ำในไร่นา และโรงเรือน
5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นที่หลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด 3) การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 4) การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ำน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่บริษัท เฟรช แอร์ดี เทสต์ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ และ 6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ำระบบโซลาร์เซลล์ การโดรนในการเกษตร พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับความรู้และความสนุกจากกิจกรรมภายในงานได้แล้ววันนี้.....แล้วพบกันนะครับ !!